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“ดาว์พงษ”์ ห้ามมีนายหน้าช้อนเด็กเข้าอุดมฯ จับตา ม.ชื่อดังปรับตัว
ความคืบหน้ากรณีนักศึกษาจีนร้องเรียนถึงปัญหาเชิงคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไท
ย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 แห่ง
ที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนั้น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงและได้สอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับตน
ซึ่งตนได้ขอเวลาในการตรวจสอบก่อน เบื้องต้น สกอ.ได้เชิญมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งที่ถูกร้องเรียน ได้แก่
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาสอบถามแล้ว
ได้รับการชี้แจงว่า การออกใบเสร็จไม่ตรงกับที่นักศึกษาจ่ายจริง
อาจเป็นเพราะมีนายหน้าซึ่งมหาวิทยาลัยไม่รู้ว่าจะไปคิดเงินเพิ่มหรือไม่

“ผมได้บอกกับเลขาธิการ กกอ.ไปว่า
จะปล่อยให้เกิดระบบนายหน้าแล้วมหาวิทยาลัยปล่อยนักศึกษาโดยบอกว่าไม่รู้ไม่ได้
จึงได้สอบถามกลับไปว่ามหาวิทยาลัยมีการขึ้นเว็บไซต์แจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กทราบก่อนที่จะพูดคุยกับนายหน้าหรือ
ไม่ หากทำแล้วแต่ยังมีการจ่ายค่านายหน้าก็เป็นเรื่องของเด็ก อย่างไรก็ตาม
ส่วนตัวมองว่าระบบนายหน้าเป็นเรื่องของการค้า
แต่ในระบบการศึกษาไม่ควรมีนายหน้าไปช้อนเด็กมาเข้ามหาวิทยาลัย ที่ควรทำคือให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ”
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ส่วนปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษานั้น สกอ.ต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง
หากเป็นจริงตามที่มีการร้องเรียนก็ต้องเร่งแก้ไข
เพราะเมื่อประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือฮับการศึกษาก็ต้องทำให้ดี
ส่วนกรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปัญหาซ้ำซากนั้น ตนคิดในแง่ดีว่ามหาวิทยาลัยคงกำลังปรับตัว ซึ่ง
ศธ.ไม่ได้อยากใช้ยาแรง โดยยาแรงขั้นที่ 1 คือปิดคณะ ขั้นที่ 2 เชิญผู้บริหารมาหารือเพื่อแก้ปัญหา
และขั้นสุดท้ายคือตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุม.
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